

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560

โลกธุรกิจ - ธปท.ปฏิรูปแลกเปลี่ยนเงิน ช่วยธุรกิจคล่องตัวลดต้นทุนปีละพันล.



นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน หรือ Ease of doing business เริ่มทยอยดำเนินการในเดือนมิถุนายนนี้ จนถึงปี 2561 เบื้องต้นคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนให้ภาคเอกชน 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่รวมกับประโยชน์ทางอ้อมที่จะได้รับอีกมากทั้งการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมการเงิน

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและกฎเกณฑ์รวมกันกว่า 100,000 ฉบับ และมีใบอนุญาตมากกว่า 3,000 ประเภท ที่บางเรื่องล้าสมัย โดยเฉพาะธปท.มีกฎเกณฑ์จำนวนมากที่ออกไปและไม่ได้ปรับปรุง เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ ไม่เท่าทันกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่ ครั้งนี้จึงมีการทบทวนกฎหมายประมาณ 80 ฉบับ

“การปฏิรูปครั้งนี้ ไม่ได้มีผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย หรืออัตราแลกเปลี่ยนใดๆ เป็นเพียงการดำเนินการเรื่องความยากง่ายในการทำธุรกิจเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาว่า ธปท.จะออกมาตรการจูงใจส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ก่อนหน้านี้ที่ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐ ซึ่งธปท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากจะออกมาตรการป้องปรามค่าเงินจะประกาศให้ทราบแน่นอน” ผู้ว่าฯ ธปท.ย้ำ

นางสาววชิรา อารมณดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธปท. กล่าวว่า แนวทางการผ่อนคลายนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินมี 4 เรื่องหลักคือ 1.การลดขั้นตอนและเอกสาร ให้มีความรวดเร็ว สนับสนุนการใช้อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้

2.การยกเลิกและผ่อนคลายนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชน เช่น ยกเลิกสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี จากเดิมยกเลิกได้กรณีค่าสินค้ายกเลิกเงินลงทุนโดยตรง เงินกู้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ยกเลิกได้ในกรณีที่เงินต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์, ให้บริษัทในเครือเดียวกันสามารถทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแทนกันได้โดยไม่ต้องยื่นขอธปท.เป็นรายกรณีคาดว่าจะดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

3.การเพิ่มทางเลือกซื้อขายโอนเงินรายย่อย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชำระค่าสินค้าย่อย และการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มทางเลือกการซื้อขายโอนเงินรายย่อย เช่น ให้ลูกค้าสามารถโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าในต่างประเทศผ่าน Money

Transfer Agent หรือ MT ได้ คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนนี้, เพิ่มวงเงินโอนออกจากเดิมให้โอนเงินออกนอกประเทศได้ไม่เกินวงเงิน 200,000 บาทต่อรายลูกค้า ต่อวัน คาดว่าจะดำเนินการในสิ้นปี 2560 และการผ่อนคลายนโยบายผู้ยื่นขออนุญาต MT เช่น ทุนจดทะเบียน จากปัจจุบัน ผู้ยื่นขอประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2561

4. การปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ประชาชน บริษัทมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยง เปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่ เช่น การผ่อนคลายนโยบายรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุนไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ต่อรายต่อปี จากเดิม บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศเท่านั้น

นอกจากนี้ยังให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ แก่บริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทยและต่างประเทศได้ ภายใต้ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์, เพิ่มประเภทตัวกลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภท ก หรือ เทียบเท่า และให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาด TFEX รายใหม่ๆ สามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็น broker currency futures ได้ จากเดิมไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานพิเศษ : ทางเลือกและทางรอดของชาวนา ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา แก้ปัญหาโรคพืชในนาข้าว



ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรเริ่มทำนา เป็นสัญญาณเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องใส่ใจดูแลคือเรื่องโรคพืชในนาข้าว เนื่องจากหากพบโรคพืชในแปลงนา ไม่เพียงแต่ทำให้ผลผลิตข้าวเสียหาย ยังส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในการป้องกันกำจัดเพิ่มสูงขึ้นด้วย

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมๆ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืชในนาข้าว โดยเฉพาะโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ โรคกาบใบแห้งโรคเมล็ดด่าง ตลอดจนเมล็ดลีบซึ่งเกิดจากการเน่าคอรวง เนื่องจากเชื้อราไตรโคเดอร์มา (*Trichoderma spp.*) เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ในดินอาศัยเศษซากพืช และอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร สร้างเส้นใยสีขาวแล้วผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า “สปอร์” จำนวนมากเกิดรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นจนเป็นสีเขียวมีคุณสมบัติพิเศษในการเป็นปฏิปักษ์ ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด นอกจากนี้ถ้าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถเจริญลงสู่พื้นดินได้จะสร้างน้ำย่อย เพื่อย่อยสลายธาตุอาหารในดินทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตได้ดีมีความแข็งแรงมากขึ้น

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวให้ได้ผลดี แบ่งเป็น นาปีต้อง 4 ครั้ง นาปรังต้อง 5 หน เป็นสโลแกนที่
ได้เน้นย้ำกับเกษตรกรมาตลอด สำหรับนาปี 4 ครั้งจะเริ่มใช้ ครั้งที่ 1 แซ่หรือคลุกกับเมล็ดพันธุ์ในกรณีแซ่
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร แซ่ไว้ 1 คืบ ส่วนการคลุกเมล็ดพันธุ์ทำได้โดยการนำ
เมล็ดพันธุ์ข้าวไปแช่น้ำเอาไว้ 1 คืบ แล้วยกขึ้นมาจากน้ำตั้งไว้ให้เมล็ดพองพองๆ จากนั้นใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร รดบนกระสอบข้าวให้เปียกโชก แล้วบ่มเอาไว้ 1 คืบ ก่อนที่จะนำไป
หว่านในแปลงนา ครั้งที่ 2 ในช่วงอายุข้าวประมาณ 7-12 วัน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ
200 ลิตร ผสมกับยาคุม/ยาฆ่าหญ้า และสารจับใบฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อนๆ ครั้งที่ 3 ในช่วงข้าวอายุ
ประมาณ 25-30 วัน โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วง
แสงแดดอ่อนๆ ครั้งที่ 4 ในช่วงข้าวอายุประมาณ 60-70 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าว) ใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร อาจจะผสมร่วมกับฮอร์โมนกระตุ้นการออกรวง และสารจับใบฉีดพ่น
ในช่วงแสงแดดอ่อนๆ

ส่วนนาปรังต้องใช้ 5 หน นั้น ครั้งที่ 1-4 เหมือนกับการใช้ในนาปีทุกอย่าง แต่เพิ่มครั้งที่ 5 ในช่วงที่
ข้าวเริ่มโผล่รวงประมาณ 10% ไม่เกิน 30% ของพื้นที่ปลูกโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตราเดิมคือ เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อนๆ ที่เพิ่มการฉีดพ่นไตร
โคเดอร์มาครั้งที่ 5 ในนาปรัง เพราะในช่วงที่ข้าวนาปรังเริ่มออกรวงช่วงนั้นจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะที่จะก่อให้เกิดโรคเมล็ดต่างได้ง่าย

“ถ้าเกษตรกรชาวนาสามารถปฏิบัติได้ตามวิธีการข้างต้นได้ ก็จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับ
เรื่องการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราโรคพืชและยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถไปตอบโจทย์ตาม
นโยบายการยกกระดาษ A 4 ของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
อย่างชัดเจน” นายสมคิด กล่าวย้ำ

หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 035-440926-7หรือที่หน่วยงานกรม
ส่งเสริมการเกษตรใกล้บ้าน